

โครงการที่เราได้ดำเนินงาน ณ บ้านท่าแป๊ะไย้อย

โครงการ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินงาน
ทำหมันสัตว์	โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปริมาณของสุนัขและแมวบนเกาะพระทองโดยการทำหมัน ซึ่งได้ดำเนินการอยู่สองระยะ ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2548 และครั้งที่สองในเดือนเมษายน 2550	มิถุนายน 2548 และ เมษายน 2550
การสนับสนุนงานวันเด็ก	เป็นเวลาสองปีที่เอ็นเอทีอาร์ได้ร่วมและสนับสนุนเทศกาลงานวันเด็ก การแสดง เกม และการจัดงานต่างที่ดำเนินการโดยชาวบ้าน เรามีทั้งความสนุกสนานและเกมที่หลากหลาย	มกราคม 2549 และ มกราคม 2550
จัดส่งอาหาร	ขณะที่ชาวบ้านได้อาศัยอยู่ที่วัดสามัคคีธรรม เอ็นเอทีอาร์ได้จัดส่งผัก เนื้อ เครื่องแกง ข้าว น้ำตาล น้ำมันทำอาหาร และสิ่งจำเป็นในครัวอื่นๆ อาทิตย์ละสองครั้ง	มกราคม – พฤษภาคม 2548
ทุนการศึกษาระยะยาว (ยังคงดำเนินการต่อ)	ในขณะนี้เอ็นเอทีอาร์ได้มีนักเรียนจำนวน 6 คนจากท่าแป๊ะไย้อยได้รับทุนการศึกษาระยะยาว ซึ่งจะยังคงให้จนกระทั่งปี 2554 สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน พวกเขาจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียน จดหมายยืนยันการลงทะเบียน และจดหมายขอบคุณทุกเทอมการศึกษา รวมทั้งต้องมารับการสัมภาษณ์ทุกปี ขณะนี้เราไม่สามารถรับนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาได้แล้ว	ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน
เกาะพระทองมินิโอลิมปิกส์	เด็กๆ และผู้ใหญ่จากทุกตำบลและท่าแป๊ะไย้อยได้มาร่วมกันสนุกสนานและแข่งขันในเกมกีฬา กิจกรรมใน วันนั้นมีทั้งการแข่งขันฟุตบอลของผู้ใหญ่ และการแข่งขันของเด็กๆ เช่น วิ่งแข่ง ปิดตาตีแตงโม และอื่นๆ	ธันวาคม 2548
หนังสือ อันดามัน...วิถีแห่งชีวิต	โครงการนี้คือการให้คนในชุมชน บริเวณพื้นที่คุระบุรีและสุขสำราญ ได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อดีต และปัจจุบันที่พวกเขา กำลังดำเนินชีวิตอยู่ เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้ผู้ใหญ่สุพจน์ น้อย และบัญชาได้ร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก และหาข้อมูลในบทเกาะพระทอง	มิถุนายน 2550
ทุนการศึกษาระยะสั้น	ภายหลังเหตุการณ์สึนามิไม่นานนัก เอ็นเอทีอาร์ได้มอบเงินแก่เด็กที่ได้กลับเข้าเรียน เพื่อใช้ซื้อเครื่องแบบ หนังสือเรียน และเครื่องเขียน ฯลฯ	มีนาคม – กรกฎาคม 2548
ผลไม้สำหรับเด็กนักเรียน	เพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพที่ดีและได้รับวิตามินพอเพียง เอ็นเอทีอาร์ได้จัดส่งผลไม้สดให้แก่โรงเรียนอาทิตย์ละครั้ง	พฤษภาคม – กรกฎาคม 2550
ห้องสมุดและเฟอร์นิเจอร์	เอ็นเอทีอาร์ได้มอบหนังสือ เฟอร์นิเจอร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุดใหม่แก่โรงเรียนเกียรติประชา	พฤษภาคม 2548
การอบรมวิชาชีพ/ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน	โครงการการอบรมวิชาชีพเป็นเวลาเจ็ดเดือน ซึ่งมีการสอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การนำเที่ยว ทักษะทางธุรกิจ และการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจากท่าแป๊ะไย้อยจำนวน 2 คนได้สำเร็จการอบรม	เมษายน – พฤศจิกายน 2549
เครื่องกรองน้ำ	ด้วยความร่วมมือกับสโมสรโรตารี ปาตอง เอ็นเอทีอาร์ได้ติดตั้งระบบกรองน้ำใหม่ซึ่งใช้น้ำจากบ่อที่สะอาด ระบบนี้จะสามารถกรองน้ำได้ 3,000 ลิตรต่อวันซึ่งน้ำนี้จะสามารถใช้บริโภคได้ ทั้งนี้มันจะตั้งอยู่บริเวณทางเหนือสุดของหมู่บ้าน เป็นการประหยัดทั้งเวลาและพลังงานแก่คนในหมู่บ้าน ซึ่งปกติจะต้องไปขนน้ำจากเครื่องกรองน้ำใกล้บ้านผู้ใหญ่บ้าน มายังบ้านของตน	มีนาคม – กรกฎาคม 2548